



## Oregon Department of Early Learning and Care

# Cơ quan tiểu bang mới bắt đầu từ ngày 1 Tháng Sáu, 2023

Nhiệm vụ của Oregon Department of Early Learning and Care (Sở Giáo dục và Chăm sóc Mầm non Oregon, sau đây gọi là DELC) là thúc đẩy các dịch vụ mang tính phối hợp, thích hợp về mặt văn hóa và chú trọng vào gia đình, các dịch vụ này nhận thức và tôn trọng các nhu cầu của trẻ, của các gia đình và của các chuyên gia giáo dục và chăm sóc mầm non. Tầm nhìn của chúng tôi là trẻ em, các gia đình, các chuyên gia giáo dục và chăm sóc mầm non và các cộng đồng được hỗ trợ và trao quyền để phát triển nhanh chóng.

## VỀ DELC

DELC là cơ quan tiểu bang mới của Oregon hỗ trợ sự phát triển và sức khỏe của tất cả trẻ em Oregon và đảm bảo các gia đình trong mọi góc ngách của tiểu bang đều có thể tiếp cận với dịch vụ giáo dục và chăm sóc mầm non chất lượng cao. DELC cũng hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc trẻ bằng các cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các cơ hội phát triển chuyên môn, các dịch vụ kinh doanh, cấp phép, trợ cấp và các nguồn trợ giúp khác.

DELC được Cơ quan Lập pháp Oregon thành lập vào năm 2021 để hợp nhất và củng cố hệ thống giáo dục mầm non của Oregon từ ngày 1 Tháng Bảy, 2023. DELC tập hợp Ban Giáo dục Mầm non Oregon (ELD) và chương trình Chăm sóc Ban ngày Liên quan đến Việc làm (ERDC). ELD là một ban của Sở Giáo dục Oregon (ODE) và ERDC là chương trình của Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon (ODHS).



## Điều gì Thay đổi

Việc thành lập DELC chỉ là khởi đầu của những quyền lợi mà các gia đình và các nhà cung cấp sẽ nhận được. Cần có thời gian để đạt được tầm nhìn của DELC, và chúng tôi sẽ không ngừng phát triển. Chúng tôi nỗ lực làm việc để đảm bảo quý vị thấy được sự thay đổi. Sau đây là một số thay đổi bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, 2023:



Tên, giao diện, địa chỉ email\* và trang web mới



ELD chuyển đổi từ ODE sang DELC



ERDC chuyển đổi từ ODHS sang DELC (lưu ý: các gia đình vẫn đăng ký và nhận quyền lợi qua ODHS)



Thông tin về giáo dục và chăm sóc mầm non, bao gồm các nguồn trợ giúp để tìm kiếm các nhà cung cấp và các chương trình, có trên trang web mới của DELC bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bảy, 2023



Những người nhận tài trợ sử dụng một hệ thống quản lý tài trợ mới để quản lý và gửi tất cả các yêu cầu thanh toán bắt đầu từ các khoản tài trợ được cấp vào năm 2023-2025. Cung cấp đào tạo và hướng dẫn để hỗ trợ cho sự thay đổi này.

# Điều gì được Giữ nguyên

Mặc dù việc thành lập DELC mang đến những thay đổi, những rất nhiều thứ vẫn được giữ nguyên, bao gồm:



Các chương trình giáo dục và chăm sóc mầm non của ELC như Preschool Promise và Oregon Pre-Kindergarten



Các số điện thoại của dịch vụ khách hàng, bao gồm Văn phòng Quản lý Dịch vụ Giữ trẻ và Đơn vị Thanh toán Trực tiếp



Các mẫu đơn thanh toán và quy trình thanh toán



Kiểm tra và cấp phép



Kiểm tra lý lịch



Đăng ký và nhận các quyền lợi của ERDC qua ODHS

## Mốc thời gian

Đây là các bước đầu trong kế hoạch của Oregon để củng cố và hợp nhất hệ thống giáo dục và chăm sóc mầm non của tiểu bang. Trong những năm tới, DELC sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển để có thể phục vụ cho trẻ em, nhà cung cấp và các gia đình tốt hơn.

### Tháng Bảy, 2023

#### Thành lập DELC

- Tiếp tục các dịch vụ và chương trình với ít phát sinh gián đoạn nhất có thể
- Giúp đỡ các đối tác hiểu về những thay đổi của DELC
- ERDC chuyển đổi sang DELC và nhiều gia đình thay đổi thành hội đủ điều kiện
- Chạy hệ thống quản lý tài trợ mới

### 2024

#### Cải thiện những gì DELC cung cấp và cách thức hoạt động

- Chạy giai đoạn 2 của hệ thống quản lý tài trợ mới
- Hệ thống quản lý thu thập dữ liệu của nhà cung cấp mới để đảm bảo tính minh bạch của chương trình
- Điều kiện hội đủ của ERDC mở rộng cho tất cả trẻ em, bất kể quốc tịch

### 2025

#### Duy trì và phát triển DELC

- Đánh giá và báo cáo thành tích của cơ quan
- Suy nghĩ về những cơ hội cải thiện
- Chạy nền tảng nhà cung cấp để thay thế chức năng thanh toán của nhà cung cấp, tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ, và thông tin về cấp phép dịch vụ chăm sóc trẻ cho các gia đình.

## Quý vị có câu hỏi? Hãy hỏi chúng tôi!

Đối với các câu hỏi về việc chuyển đổi ELD và ERDC sang DELC: [delc.info@delc.oregon.gov](mailto:delc.info@delc.oregon.gov)

**\*LƯU Ý:** Địa chỉ email của nhân viên ELD đổi thành @delc.oregon.gov. Email của nhân viên ERDC sẽ đổi thành @delc.oregon.gov bắt đầu từ khoảng ngày 3 Tháng Bảy, 2023. Email được gửi đến địa chỉ email cũ sẽ được chuyển tiếp đến cuối năm 2023.